

Số: 301 /TB-UBND

Tam Đường, ngày 04 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các xã: Khun Há, Nùng Nàng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn**

Ngày 28 - 29/02/2024, đồng chí Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Khun Há và xã Nùng Nàng về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND các xã báo cáo thực trạng, những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để giảm tỷ lệ tảo hôn và tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên; ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất các ý kiến và kết luận như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác dân số và phát triển trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền; sự nhiệt tình của đội ngũ làm công tác dân số và sự hưởng ứng của người dân trong thực hiện Pháp lệnh Dân số và Luật Hôn nhân và Gia đình. Các chỉ số, chỉ tiêu về công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực như: mức giảm sinh, tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ tăng dân số, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai mới đạt, vượt chỉ tiêu giao; một số mô hình đề án đã được người dân quan tâm hưởng ứng, phát huy hiệu quả như: CSSK người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh,...

Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, hạn chế: Tình trạng tảo hôn trên địa bàn vẫn còn cao dẫn đến kéo dài độ tuổi sinh đẻ, hệ lụy sinh nhiều con, điều kiện chăm sóc con hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nên còn phát sinh các trường hợp tảo hôn, một số chưa xử lý nghiêm. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn mang tư tưởng, phong tục lạc hậu; một số bậc cha mẹ buông lỏng quản lý con nên còn trẻ lứa tuổi vị thành niên bỏ học, bị xâm nhiễm văn hóa độc hại, quan hệ tình dục sớm, không an toàn... dẫn đến mang thai ngoài ý muốn; công tác tuyên truyền còn hạn chế chưa làm thay đổi được hành vi, nhận thức của một bộ phận nhân dân về tảo hôn.

#### II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

##### 1. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật Hôn nhân & Gia đình, Pháp lệnh Dân số và các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết

của Đảng, Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, cũng như tác hại, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên hệ thống loa phát thanh, các hội nghị, họp bản, họp dân... Tập trung vào đối tượng phụ huynh có con lứa tuổi vị thành niên và trẻ vị thành niên trên địa bàn. Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các đoàn thể cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, công chức cấp xã theo dõi phụ trách các bản kịp thời phát hiện, giám sát, vận động các trường hợp có nguy cơ tảo hôn, kết hôn cận huyết. Phát huy vai trò, trách nhiệm của công an, tư pháp xã trong việc lập hồ sơ theo dõi xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn. Gắn trách nhiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ các thành viên với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng, năm.

- Lập danh sách, có hình thức xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên, công chức, viên chức vi phạm Pháp lệnh Dân số hoặc đẻ con, cháu tảo hôn. Đối với các trường hợp công dân không thuộc địa bàn quản lý có liên quan đến các trường hợp tảo hôn của xã mình, yêu cầu UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin để tuyên truyền, vận động và có các biện pháp xử lý khi xảy ra vấn đề phát sinh.

- **Đối với UBND xã Khun Há và xã Nùng Nàng:** Tất cả nội dung đang xử lý các trường hợp tảo hôn, có nguy cơ tảo hôn giao Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND-UBND huyện*) chậm nhất **10h00' ngày 08/3/2024**.

**2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:** Chỉ đạo các trường THCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn với hình thức, phương pháp phù hợp với lứa tuổi, đối tượng. Đặc biệt cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, gia đình học sinh trong công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Phát huy vai trò, trách nhiệm của GVCN, tổng phụ trách đội thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, hành động của học sinh liên quan vấn đề tảo hôn. Thường xuyên nắm bắt, kịp thời báo cáo UBND xã, Phòng GD&ĐT các trường hợp có nguy cơ tảo hôn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

### **3. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện**

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về chính sách dân số, Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân và Gia đình đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên phụ trách.

- Có hình thức xử lý phù hợp đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thuộc lĩnh vực phụ trách vi phạm Pháp lệnh Dân số hoặc đẻ con, cháu tảo hôn, kết hôn cận huyết.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các xã: Khun Há, Nùng Nàng về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và tỷ lệ bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn. Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Như Hợp**